



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ workpointnews Newtv. Mthai ช่อง 3 สปริงนิวส์ เว็บไซต์โพสทูเดย์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ประชาชาติ สำนักข่าวไทย NBT, ThaiPBS, TNN</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผลพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมกัญชาของคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ทั้งสิ้น 9 ตำรับ ซึ่งเป็นตำรับที่พิจารณาซ้ำเป็น ครั้งที่ 2 ผลการพิจารณา มีตำรับยาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดยใน 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย ซึ่งจากนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการนำกัญชาและกระท่อม มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องการปลูกและการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามระบบของแพทย์แผนไทยที่ลงนามกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้น จะสามารถเดินหน้าปลูกได้ประมาณวันที่ 18 มิ.ย.ใช้เวลา 4-6 เดือนจะได้ผลผลิต ส่วนของกลางจาก ป.ป.ส. 7 กก. ที่ปราศจากการปนเปื้อนมอบให้รพ.พระอาจารย์ ฝั้นอาจาริ ไปผลิต 16 ตำรับยาที่กรมฯ ประกาศรับรองไปแล้ว คาดภายในเดือน ก.ค. จะแล้วเสร็จ ก่อนกระจายให้รพ.ที่กรมฯ กำหนด แต่เบื้องต้นมีแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชา 2,800 คน อยู่ระหว่างส่งรายชื่อให้อย.พิจารณา และเป็นหน้าที่ของรพ.ที่แพทย์เหล่านั้นสังกัดอยู่ต้องไปทำเรื่องขออนุญาตครอบครองกัญชา</p> <p>เมื่อมีการใช้ในรพ.แล้ว จะเก็บข้อมูลการใช้ตำรับใดมากและหากได้ผลดี ก็เอาตำรับนั้นมาศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ต่อไปโดยใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,000 คนในแต่ละตำรับเพื่อดูประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลข้างเคียงต่าง ๆ เมื่อผ่านการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งเข้าคณะกรรมการบัญญัติยาหลักแห่งชาติ พิจารณาบรรจุในบัญชียาหลักฯ ซึ่งจะสามารถใช้ในชุดสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลได้ ตอนนี้อยู่ไม่ทราบจะเป็นตำรับใด เพราะจะเปิดให้แพทย์พิจารณาเลือกใช้ตำรับยาได้ตามความเหมาะสมกับโรคคาดว่าต้องใช้เวลาเป็นปี อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเท่าที่ทราบค่อนข้างมีการใช้บ่อยคือตำรับยาคุชไสยาสน์และสนั่นไตรภพ</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันการแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ร่วมสนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง "นิวส์วัน" กล่าวว่า มีข้อเสนอ 7 ข้อต่อรัฐบาลใหม่ 1. กัญชาอัดแท่งและกัญชาสด ซึ่งมีการจับกุมได้ที่ ป.ป.ส. มีหลายต้น สามารถทำเป็นยาได้หลายร้อยกิโล ที่บอกว่ามีสารพิษปนเปื้อน จึงเรียกร้องขอตรวจกัญชาอัดแท่งที่ยึดมา ก่อนเผาทั้ง 2. ปลดล็อกกัญชง หรือ HEMP เพราะมีสาร CBD เป็นสารกลุ่มกัญชา ช่วยลดความเครียด แต่ไม่เมา ไม่หลับ ช่วยเรื่องลมชัก พาร์กินสัน มีประโยชน์มาก ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเลย อีกอย่างคือกระท่อม มีฤทธิ์เมาแต่ไม่เสพติด ช่วยลดไข้ มีกำลัง ทนแดดได้ดีขึ้น ก็ควรปลดล็อกทันที ซึ่งตอนนี้สิทธิบัตรต่างชาติจดกันเกลื่อนแล้ว 3. หวังกัญชามีสารปนเปื้อน จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ไกลโฟเซต พาราควอต อย่าบีบให้ทุกคนต้องใช้กัญชาระบบปิด ซึ่งมีราคาแพง 4. เราต้องกำหนดให้น้ำมันกัญชา ซึ่งสกัดเต็มส่วน ไม่ได้แยก CBD และ THC ให้ถือว่าเป็นยาแผนโบราณ 5. ขอให้ผู้ป่วยปลูกได้สำหรับตัวเองเมื่อมีใบรับรองแพทย์ สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน สามารถปลูกและสกัดเพื่อคนไข้ตัวเองได้ 6. ให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติด แล้วเป็นพืชควบคุม 7. ต้องให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล ผู้ช่วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มีรายงานว่าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้ยากัญชาได้ส่งขายทั่วไปและกำลังส่งผลสะท้อนต่อผู้ผลิตยาบ้าตามแนวจะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ราคาขายบ้าลดลงอย่างฮวบฮาบ เหลือ 3 เม็ด 10 บาทแล้ว และว่า กัญชามายาบ้าหมดประเทศไทยจะหายจน ประชาชนจะหายป่วย ได้เวลาเปิดเสรีกัญชา ในการรักษาความเจ็บป่วยของประชาชนได้หรือยัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เติลินิวส์ ไทยรัฐ	<p>ร้องรพ.ไม่ทำคลอด</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.จินดารัตน์ อินทรสิงห์ อายุ 21 ปี อยู่ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมสามี ได้เดินทางมาพบ นพ.อภิรัตน์ กัตถุญญตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี ขอความเป็นธรรม กรณีเจ็บท้องใกล้คลอดและเดินทางไปที่รพ.บางละมุง ปรากฏว่า พยาบาลไม่ยอมทำคลอดให้ และให้มาคลอดที่รพ.สมเด็จพระเจ้า ฅ ศรีราชา เพราะมีประกันสังคม เป็นเหตุให้ลูกชายในท้องเสียชีวิตระหว่างเดินทาง สอบถามถึงสาเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า สสจ.ชลบุรี ทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างการประสานงานกับผอ.รพ.บางละมุง</p> <p>น.ส.จินดารัตน์ กล่าวว่า ข้องใจอยากพบพยาบาลคนที่มารพ.บางละมุง เนื่องจากตนเองเจ็บท้องใกล้คลอด และปากมดลูกเปิดแล้ว แต่ไม่ยอมส่งตัวทำคลอดให้ ส่งผลให้ลูกชายต้องมาเสียชีวิต แต่ไม่มีใครยอมให้พบ จึงเดินทางมาร้องขอความเป็นธรรม หากไม่ได้รับคำชี้แจงเป็นที่น่าพอใจ จะไม่เผาลูก</p> <p>อย่างไรก็ตาม รพ.บางละมุงได้อธิบายให้ น.ส.จินดารัตน์และสามีแล้ว พร้อมกับแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากวันเกิดเหตุปากมดลูกของแม่ยังไม่เปิด เพราะเป็นการคลอดก่อนกำหนด และรพ.มีตู้อบเด็กเพียง 4 ตู้ อีกทั้งวันเกิดเหตุไม่มีตู้ว่าง จึงแจ้งให้รีบไปคลอดที่รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ฅ ศรีราชา เพราะมีอุปกรณ์พร้อมกว่า</p>
เติลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล	<p>ยาต้องเหล้า</p> <p>-เสนอว่า จากกรณีพระฉันทยาตองเหล้าถูกจับวัดแอลกอฮอล์ได้ 370 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นปัญหาซ้ำซาก กรมควบคุมโรคควรตีให้เข้มว่า ยา หรือ เหล้า มีผู้เลิกเหล้าหลายรายติดยาตองกันงอมแงม แกรมหาซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงสะดวกกว่าสุราและเบียร์</p>
เว็บข่าวสด	<p>คนไข้เมา ทำร้าย จนท.</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Tuckkung B'ery โปสตรูปภาพห้องฉุกเฉิน พร้อมระบุว่าเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินของ รพ.สต.แห่งหนึ่ง มีคนไข้เมามารับบริการล้างแผลแล้วเกิดความไม่พอใจต่อ จนท. ว่าทำแผลแรง จึงโวยวาย จนท.คนอื่นอาสาจะทำแผลให้แทน แต่คนไข้ไม่ยอม จึงแจ้งว่าถ้าไม่รับการรักษาถือว่าคนไข้ปฏิเสธการรักษา คงต้องขอให้กลับหรือไปรับบริการที่อื่น จะได้บริการคนไข้คนอื่นต่อ คนไข้ก็ไม่พอใจอีก เข้าไปทำร้าย จนท.และทำลายข้าวของในห้องฉุกเฉิน</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์ ผจก.รายวัน 360 องศา	<p>ตรวจสอบบัตรรักษาโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น แฉลงข่าวกรณีมีผู้นำบัตรสมาร์ตการ์ด อ้างว่าเป็นบัตรพลังสามารถรักษาโรค ว่า ไม่สามารถรักษาโรคได้ เข้าข่ายหลอกลวง ประชาชน พร้อมเตือนชาวบ้านให้หยุดซื้อหยุดรักษาโรคด้วยวิธีดังกล่าว โดยตรวจพบว่าบัตรดังกล่าวไม่มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดข้อความและคิวอาร์โค้ดภายในบัตรก็ไม่พบว่ามีข้อมูลปรากฏในสารบบ ตามหลักการแพทย์แล้วการนำบัตรพลาสติกแข็งมาแปะตามร่างกายไม่สามารถใช้รักษาโรคใดๆ ได้ แม้ชาวบ้านบางรายจะระบุว่า สามารถช่วยรักษาอาการปวดตามร่างกายได้ อาจมาจากการรับประทานยาควบคู่ไปด้วย และอยู่ในภาวะที่มีที่พึ่งทางจิตใจ จึงทำให้เชื่อว่าที่อาการต่างๆ ดีขึ้นมาจากบัตรพลังงาน ขณะนี้ สสจ.ขอนแก่น ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านที่ใช้บัตรและสืบสวนหาตัวกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของบัตรด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชน ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย</p> <p>ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าขอนแก่น โปสต์ข้อความพร้อมรูปภาพแจ้งเตือนประชาชนห้ามหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว</p> <p>- นายพิฑูรย์ ชุมแวงวาปี เกษตรปฏิบัติกร ประจำรพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีสุขสำราญ และ จนท.สสอ.อุบลรัตน์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านศาลาดิน หมู่ 7 ต.ศรีสุขสำราญ พบว่า เป็นบัตรแข็งธรรมดาคล้ายบัตรเอทีเอ็มทั่วไป ไม่น่าจะมีพลังอะไรที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรืออาการปวดใด ๆ ได้ และจากการสอบถามไม่พบแหล่งที่มาของผู้ผลิตบัตร หรือชื่อที่อยู่ตัวแทน คาดว่าน่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรง จะได้รายงานไปยังสสจ.เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>-ด้านนายทวี เพ็ชรอินทร์ อายุ 57 ปี ชาวบ้านบ้านศาลาดิน บอกว่า ได้เข้ารับการอบรมกับบริษัทขายบัตรดังกล่าวที่สวนสัตว์ขอนแก่น จากนั้นได้ให้บัตรมา 5 ใบ โดยได้จ่ายเงินไป 4,400 บาท บริษัทระบุว่าบัตรที่มีพลังสามารถนำไปใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้หลายวิธี บัตร 1 ใบใช้ได้นาน 10 ปี หลังได้บัตรมาจึงนำมาใช้ปะที่หลังเนื่องจากตนมีอาการปวดหลังมานาน อาการก็ดีขึ้น จึงบอกต่อและขายให้กับเพื่อนบ้านไป 1 ใบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p>	<p>คำรักษา รพ.เอกชน</p> <p>-กล่าวว่า ให้กำลังใจ กรรมการค้าภายใน และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจจัดระเบียบดูแลคำรักษาพยาบาลและคำยารพ.เอกชน แม้ความคืบหน้าจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้า เนื่องจากสถานพยาบาลหลายแห่งยังไม่เข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือแล้วรวมตัวกันไปยังร้องศาลปกครองกลาง หวังว่า รัฐบาลใหม่จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้</p>
<p>ผจก.รายวัน</p>	<p>เหมืองทองอัครา</p> <p>-เสนอข่าว หลักรจากรัฐบาลใช้อำนาจตาม ม.44 สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ อัครา ริซอร์สเซส หรือ เหมืองทองชาติรี ต.เขาเจ็ดยอด อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งมีพื้นที่การทำสัมปทาน ในการขุดหาแร่ทองคำครอบคลุม พื้นที่ 3 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ที่ขุดหาแร่ทองคำมาตั้งแต่ปี 2544 ตั้งแต่ 31 ธ.ค.59 เนื่องจากชาวบ้านรอบเหมืองทองฯ ร้องเรียนถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม-สุขภาพ มาเป็นประเด็นทางการเมือง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท คิงส์เกตฯ ได้ยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลไทยเป็นเงิน 4 หมื่นล้านบาท และมีกำหนดพิจารณาในชั้นต้นปลายปีนี้</p> <p>ล่าสุดมีรายงานข่าว เจ้าหน้าที่ DSI ได้ลงพื้นที่พบผู้บริหารและตัวแทนของบริษัท อัครา เพื่อขอข้อมูลเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 สสจ.พิจิตร-เพชรบูรณ์จะร่วมกันเข้าไปเจาะเลือดตรวจปัสสาวะ ชาวบ้านที่อยู่รอบๆ เหมืองทอง เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน วัดค่าสารหนู สารไซยาไนด์ ฯลฯ อีกด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ สยามรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด สำนักข่าวไทย</p>	<p>คดีเมจิกสกิน</p> <p>-เสนอข่าว ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ น.ส.ณัฐหทัย แสงเพชร หรือ ฝ่าย แอมฟายน์ ศิลปินนักร้อง เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. ตามหมายเรียกขอพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง ตามมาตรา 41 วรรค 2 พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 อัคราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ กรณีริวิวผลิตภัณฑ์เมสโส ลินค้าเครื่องสำอาง</p> <p>นางสาวไชร่า มงคลดี หรือ น.ส.ไชร่า มิเรอร์ เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย เพื่อรับทราบข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงตามมาตรา 40 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2552 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีริวิวผลิตภัณฑ์ ลินค้าเครื่องสำอาง</p> <p>พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า “ฝ่าย แอมฟายน์” โดนแจ้งข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จ หรือ เกินความจริง ซึ่งมีข้อความที่โฆษณาใช้คำว่าเคล็ดลับหน้าใสไม่ต้องฉีด หน้าใสไม่ต้องไปคลินิก ผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา และน.ส.ไชร่า พบในกรณีการโฆษณาอาหารเสริมยี่ห้อคลีโอ ระบุว่าคลีโอเจ้าแรกของโลกช่วยให้แขนขาเรียว หุ่นเพรียว กระชับ เคล็ดลับหุ่นเฟิร์ม คลีโอ ลดน้ำหนักภายใน 7 วัน จึงแจ้งข้อหา โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ</p> <p>สำหรับ ฝ่าย แอมฟายน์ เป็นโทษปรับ หรือ จำคุก 1 ปี อยู่ในอำนาจของเลขาธิการ อัย.ที่ทำการเปรียบเทียบปรับได้ตามมาตรา 90 คดีก็จะยุติลง กรณี น.ส.ไชร่า ต้องนำตัวไปฟ้องศาลแขวงพระนครใต้ ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 ราย นั้นติดต่อเข้ามาขอเลื่อนแล้ว</p> <p>ฝ่าย แอมฟายน์ กล่าวว่า เสร็จสิ้นการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้จะมีการเปรียบเทียบปรับองค์กร อัย. ยอมรับว่าหลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางมีตำราหลายคนริวิว จึงตัดสินใจรับริวิวอยากจะทำโทษที่เป็นส่วนหนึ่งให้คนอื่นได้รับผลกระทบ และขอบคุณที่ยังได้รับโอกาสไม่จำคุก เรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพง</p> <p>- เสนอข่าว ญญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อัย. กล่าวถึง กรณีพนักงานสอบสวนเตรียมส่งตัว ขวัญ-อุษามณี มาเปรียบเทียบปรับที่ อัย. ล่าสุดทราบว่าพนักงานสอบสวนจัดทำหนังสือส่งตัวมาจ่ายค่าปรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานขวัญ-อุษามณี ไปปรับหนังสือและถือหนังสือฉบับนั้นมาจ่ายค่าปรับที่ อัย. ด้วยตัวเอง ให้ดำเนินการภายใน 15 วัน ไม่จำเป็นตองนัดหมายล่วงหน้า สามารถมาได้ตามวันเวลาราชการ เงินที่ อัย.สั่งปรับจะเข้าไปอยู่ในรายได้ของแผ่นดิน</p> <p>กรณีของไต้ฝุ่น เคพีเอ็น ต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อน เพราะเป็นการกระทำผิดซึ่งมีโทษจำคุกด้วย ศาลสามารถสั่งเปรียบเทียบปรับได้เลยไม่จำเป็นต้องส่งมาให้ อัย. ดำเนินการปรับ สำหรับกรณีตำราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการริวิวผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอาง ทาง อัย. ได้ส่งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด 50 กว่าราย อยู่ที่ตำรวจว่าจะพิจารณาอย่างไร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บ workpointnews เว็บสปริงนิวส์ มติชน</p>	<p>เตือนดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง</p> <p>-เสนอข่าว จากกระแสดารา-คนดัง นิยมดื่มน้ำ celery หรือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ที่คั้นแยกกากและดื่มสดๆ ปริมาณ 500 มิลลิลิตร เพื่อช่วยในเรื่องการขับถ่าย และผิวพรรณที่สดใส โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายใน 7 วัน</p> <p>- พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขึ้นฉ่ายฝรั่งเป็นผักที่มีประโยชน์ ไม่ต่างจากผักชนิดอื่น แต่มีคุณสมบัติช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดี เพราะมีกากใยสูง แต่ไม่เหมาะสำหรับคนบางกลุ่ม ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิต โดยเฉพาะคนที่มีความดันต่ำ เนื่องจากในขึ้นฉ่ายฝรั่ง มีโพแทสเซียมสูง จะทำให้ความดันในร่างกายต่ำลงไปอีก นอกจากนี้ ไม่ควรดื่มน้ำขึ้นฉ่ายฝรั่ง แทนมื้ออาหาร หรือทานติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ทานผักผลไม้ชนิดอื่นเลย เพราะจะทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน</p>
<p>เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด คมชัดลึก</p>	<p>อาการป่วยน้ำตาล เดอะสตาร์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บุตรีศรีณีย์ ทองชิว หรือ น้ำตาล เดอะสตาร์ 5 อายุ 28 ปี มีอาการเลือดออกปาก-จมูก หายใจไม่สะดวกและหมดสติ ญาติพยายามปั๊มหัวใจถึง 2 ครั้ง ก่อนนำตัวส่ง รพ.สมุทรสาคร แพทย์รับนำเข้าห้องไอซียูทันที เพราะอาการหนักเข้าขั้นวิกฤติ ต่อมาเคลื่อนย้ายจาก รพ.สมุทรสาคร ส่งต่อไปที่ รพ.ศิริราช</p> <p>ด้าน นพ.สุรเดช หงส์อิง แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา และกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกทางปากกับจมูก ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร บอกได้ยาก เพราะมีหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิดจากปัญหาทางโลหิตวิทยาอย่างเดียว อาจจะมีแผลในกระเพาะอาหาร มีเส้นเลือดแตกหรือถ้าในแง่ของโลหิตวิทยา อาจจะเป็นเรื่องของภาวะเกล็ดเลือดต่ำ การควบคุมการแข็งตัวของเลือดไม่ดี เป็นต้น ภาวะเหล่านี้มีหลากหลายสาเหตุเจาะจงไม่ได้ จนกว่าจะได้มีการตรวจวินิจฉัย</p>
<p>มติชน สยามรัฐ เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นางวิภากรณ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ แดงข่าว การระบาดของโรคไขเลือดออกกว่า มีการคาดการณ์ระบาดหนักตั้งแต่ต้นปี 2562 จากการตรวจสอบพบว่า โรคไขเลือดออกที่ระบาดในปีนี้เป็นเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 2 สำหรับ จ.เชียงใหม่ สถานการณ์ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน จำนวน 239 ราย แต่ยังไม่มียาผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อ.ฮอด อ.เมือง และ อ.สะเมิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ออกแนะนำวิธีป้องกันไขเลือดออกด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข ขออย่าเตือนประชาชน หากมีไข้สูงลอย 2 วันแล้วไม่ลด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และถึงแม้ไข้จะลดแล้วก็ต้องดูว่าสภาพร่างกายผู้ป่วยซึมลง ไม่มีเรี่ยวแรง หากเป็นเช่นนี้ให้รีบไปพบแพทย์ซ้ำ อย่าซื้อยากินเองหรือคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา และขอความร่วมมือคลินิก ร้านขายยา หากเจอผู้ป่วยไข้สูง ขอให้หลีกเลี่ยงการจ่ายยากลุ่มเอ็นเสด เพราะเสี่ยงทำให้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคไขเลือดออกของจ.ประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วย 211 คน โดย อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 48 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นเด็กอายุ 9 ขวบ ในพื้นที่ อ.บางสะพาน</p> <p>ด้าน นายวิรัตน์ รัชพันธ์ รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขเลือดออกของสสจ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-6 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย 1,186 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุด เป็นเด็กหญิงอายุ 10 ปี ได้รับรายงานผู้ป่วยในทุกอำเภอ มากที่สุด คือ อ.เมือง รองลงมา อ.นาบอน อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง อ.ถ้าพรธรธา และ อ.พิปูน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารณา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า สถิติผู้ป่วยด้วยโรคไขเลือดออก จ.ชัยนาท ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ปัจจุบันรวม 91 คน โดยพื้นที่ อ.หนองมะโมง อ.มโนรมย์ และ อ.วัดสิงห์ มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไขเลือดออกมากที่สุด สสจ.ชัยนาท ได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง รณรงค์ให้ประชาชนจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.ลำปางพบผู้ป่วยไขเลือดออกแล้วจำนวน 128 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า เป็นอันดับที่ 72 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน แต่ยังไม่มียาผู้ป่วยเสียชีวิต ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังและป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ควบคู่กับมาตรการ 3 เก็บ มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p> <p>-เสนอข่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไขเลือดออกใน ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมี อ.นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ์ แพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เฉพาะทางด้านอายุรกรรม บรรยายเรื่อง อันตรายของโรค ไข้เลือดออก และ นางสาวสุปรียา นิธิพานิช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออก สถานการณ์ของโรค ไข้เลือดออกใน จ.อุบลราชธานี ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 737 ราย ในทุกอำเภอ คิดเป็นอัตราป่วย 39.4 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และในรอบ 1 เดือนล่าสุด จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับ 2 ของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะระบาดสูงสุดในช่วงหน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนวัช ศกุนตาทักษ์ กล่าวว่า เอสซีจีและสถาบันปาสเตอร์ประเทศฝรั่งเศส ร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเอสซีจีนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ วัสดุศาสตร์และการออกแบบมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย การร่วมมือครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยใน 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนากับดักยุงและการพัฒนาเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งพิเศษ ที่ช่วยในการยึดเกาะของสารยั้งยุง การแพร่พันธุ์ของยุงได้ดียิ่งขึ้น เมื่อสารดังกล่าวละลายลงในแหล่งน้ำจะทำปฏิกิริยาลดการเจริญเติบโตของลูกน้ำ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต สถาบันปาสเตอร์ได้ศึกษาวิจัยเพื่อหยุดยั้งโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 20 ปี และพบว่า การจะแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่สามารถทำให้งานวิจัยขยายไปสู่ระดับชุมชนและสังคม จึงหวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่จะขยายผลไปยังระดับโลกได้ ทั้งสององค์กรนี้ยังได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ บริษัท อีคาร์เทรตติ้ง จำกัด ในการใช้สารดึงดูดยุงลาย และการวิจัยทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกับบดักยุงนี้ก่อนนำไปใช้จริงอย่างแพร่หลายต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ไขโลกข่าว ต่ำทุกซ์</p>	<p>สารเคมีทางการเกษตร</p> <p>-กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ เตือนภาวะต้อยาปฏิชีวนะกำลังเป็นวิกฤตระดับโลก มีคนเสียชีวิตจากการต้อยาปฏิชีวนะไม่น้อยกว่า 700,000 คน นักวิจัยจากประเทศอังกฤษเก็บตัวอย่างน้ำ 711 แห่ง จากแม่น้ำสายสำคัญๆ ใน 72 ประเทศ รวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา พบแม่น้ำ 65% ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ พบมากในแม่น้ำของเอเชียและแอฟริกา เห็นข่าวนี้แล้ว คิดถึง สธ. กลุ่มเอ็น - จีโอ ผู้อั่งตัวเป็นบุคคลผู้รักโลก ที่ตั้งหน้าตั้งตาจะแบนสารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ - ไพริฟอส ทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันใดที่ชัดเจน มายืนยันว่า เป็นสารพิษทำให้คนเป็นโรค หรือ มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพิษจริง เห็นจะมีก็แต่เอาไปใช้ฉีดประเภท ไปฉีดพ่นฆ่าหญ้า แต่ดันเอามากินฆ่าตัวเอง ถ้ามันอันตรายมีพิษมีภัย มีหลักฐานจริง คณะกรรมการวัดถุนตราย คงไม่มีมติ ให้ศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาควบคุมสารเคมีในอนาคต แล้วที่องค์การอนามัยโลก ออกมาระบุว่า ยาปฏิชีวนะที่คุณหมอใช้รักษาคนปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำ เกษตรกรตั้งข้อสงสัย ในมาตรฐานการเลือกปฏิบัติ ทำไมกระทรวงสาธารณสุขและเอ็นจีโอ ไม่ออกมาไว้วางใจเรียกร้องให้แบนบ้าง และอย่าลืมหายาตัวใหม่ๆที่ปลอดภัยประสิทธิภาพเท่ากันและราคาถูก มาใช้ทดแทนด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ ThaiPBS</p>	<p>โฆษณาสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามประกาศ กรม สบส.เรื่อง "หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล" การกระทำไม่ว่าวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เสียภาพ เพื่อประโยชน์ทางการค้าต่อสถานพยาบาลเอกชน ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ การที่แอดมินเพจในสื่อโซเชียล จัดโปรโมชันแจกคอร์สเสริมความงาม หรือบริการทางการแพทย์ฟรี เพื่อชักจูงให้ประชาชนเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลเอกชน ก็จะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาสถานพยาบาล ซึ่งจะต้องขออนุญาตกับกรม สบส.หรือสสจ.ก่อนจึงสามารถเผยแพร่ได้ หากทำการโฆษณาโดยพลการจะถือว่ามีความผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา</p>
<p>NBT</p>	<p>สธ.เปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ที่สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ว่า สธ.มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการนำแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 65 ตั้งเป้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20 โดยเปิดบริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยคู่ขนานใน รพ.ทุกระดับ รวมทั้งจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็นต้นแบบเมืองสมุนไพรของประเทศ ได้พัฒนาสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ แบบผสมผสานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ โอเอ็นเอ็น สวท.</p>	<p>การแพทย์ปัจจุบัน</p> <p>สุขอนามัยการนอนหลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ นอนหลับ ขาดตอนเป็นช่วง ๆ มีผลต่อการทำงานของสมอง และทำให้ห่วงงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน อาจเผลอหลับในขณะที่ทำงาน ประชุม หรือหลับในขณะที่ขับรถซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ ไม่มีสมาธิในการทำงาน หลงลืม หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล ซึมเศร้า ปวดศีรษะ มีความต้องการทางเพศลดลง และที่สำคัญเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ทั้งนี้ การมีสุขอนามัยที่ดีในการนอนควรเริ่มต้น ด้วยการเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน และควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนหลับ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เตือนภัยควันบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีมากกว่า 60 ชนิดที่ทางการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ทั้งนี้ เด็กจะหายใจเอาอากาศปนเปื้อนควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย หากผู้ปกครองหรือบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเด็กเพิ่มขึ้น เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ โรคเกี่ยวกับหูชั้นกลาง เป็นหวัดบ่อยขึ้น และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กที่เป็นโรคหืดอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคหูดอักเสบ โรคภูมิแพ้ ภาวะการตายของทารกเฉียบพลัน ควันบุหรี่ยังส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนา</p> <p>นพ.ธนิษทร์ เวชชาภินันท์ รก.ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า บ้านควรเป็นที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิก ไม่ควรสูบบุหรี่ในบ้าน ไม่สูบบุหรี่โดยอยู่ใกล้เด็กหรือคนท้อง หลีกเลี่ยงพาเด็กไปที่ที่มีโอกาสเจอควันบุหรี่ เมื่อจำเป็นควรเตรียมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูก พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวควรเป็นแบบอย่างโดยไม่สูบบุหรี่</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคปวดหลังจากการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคปวดหลังจากการทำงานมี 2 สาเหตุ คือ 1. จากตัวพนักงานเอง เช่น อายุที่มาก โรคประจำตัว หรือ น้ำหนักตัวมาก 2. จากสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้ที่ปวดหลังจากการทำงานร้อยละ 90 มีอาการปวดกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นจะเป็นอาการปวดหลังรุนแรง เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน เป็นต้น การรักษาหากอาการไม่รุนแรงมาก ให้พัก ปฏิบัติงาน หรือกินยา แก้ปวด ส่วนรายที่อาการรุนแรงมาก อาจต้องผ่าตัด วิธีป้องกัน นายจ้างควรจัดสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีการแนะนำท่าทางที่ถูกต้องในการยกของ อาจใช้เครื่องจักรทำงานแทนในงานที่ต้องมีการยกหรือทำงานนั้นตลอดเวลา</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพ และเป็นโรคใกล้ตัวที่รักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 พบว่า กลุ่มเยาวชนโทร.ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น โดย 5 อันดับปัญหาที่พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ ความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว ช่วง 6 เดือนแรกของปีบฯ 2562 มีผู้โทร.เข้ามาใช้บริการ 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 11-25 ปี 13,658 ครั้ง จำแนกตามประเภทของปัญหาพบว่า สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่เครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาความรัก ซึมเศร้า มีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เทคโนโลยีใหม่'สนูซีเลน' ดูแลเด็กออทิสติก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชินรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า จากการตรวจเยี่ยม รพ.จิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามผลการพัฒนาระบบบริการดูแลปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตของประชาชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 โดยเฉพาะ เด็กสมาธิสั้น คาดทั้งเขตสุขภาพที่ 9 มีเด็กป่วยประมาณ 43,000 คน เข้าถึงบริการอย่างน้อย เพียงร้อยละ 2.39 และออทิสติก คาดมีประมาณ 1,700 คน เข้าถึงบริการแล้วร้อยละ 25 ได้ มอบนโยบายให้เร่งเพิ่มระบบการค้นหาในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำเด็กเข้าสู่การดูแลฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันได้ ยกกระดับบริการในระดับเชี่ยวชาญ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า สนูซีเลน (Snoezelen) มาใช้กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทรับความรู้สึกต่างๆ ของเด็กที่บกพร่องจากความผิดปกติในสมองตั้งแต่กำเนิด ขณะนี้เปิดให้บริการแล้วที่รพ.จิตเวชนครราชสีมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กล่าวว่า เทคโนโลยีของสนูซีเลนที่จะเป็นห้องบำบัด (Snoezelen Room) ซึ่งใช้ครั้งนี้เป็นชนิดให้ผลผ่อนคลาย ลดพฤติกรรมเด็ก เด็กจะมีความสุข มีสมาธิจดจ่อดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการทั้งหมดจากคุณสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาการฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ จ.นครราชสีมา มูลค่า 2 ล้านบาท ภายในห้องจะมีอุปกรณ์ที่ให้แสง สี เสียง และกลิ่นหอม เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในสมองที่หลากหลาย โดยจำลองบรรยากาศต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ท้องฟ้า ดาว ทะเล ภูเขา เรียกว่า "มัลติเซ็นซอรี" (Multi-Sensory Environment) ทั้งด้านการมองเห็น, การได้ยิน, การสัมผัส, การได้กลิ่น, การเคลื่อนไหว เพื่อใช้ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กควบคู่กับการบำบัดรักษา</p> <p>จากการทดลองบริการในเด็ก 4 กลุ่มที่กล่าวมาจำนวน 24 คน ในรอบ 1 เดือนมานี้พบว่าได้ผลดีมาก เด็กร้อยละ 95 มีพฤติกรรมนิ่งขึ้น มีสมาธิที่จดจ่อ ไม่วอกแวก อารมณ์และด้านสังคมดีขึ้น แผนการพัฒนาต่อไปคือ การเพิ่มห้องสนูซีเลนแบบกระตุ้น (adventure room) คือเด็กจะวิ่งเล่นได้ หรือมีอุปกรณ์ช่วยลดพฤติกรรม เช่น ชิงช้า แทรมโพลีลีน เป็นต้น ใช้ควบคู่กับห้องผ่อนคลาย เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด มีความปลอดภัยสูง จะทำให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถนะแบบยั่งยืน และในอนาคตอาจขยายผลใช้ในผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมในระยะแรกอีกด้วย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีเด็กและวัยรุ่นเข้ารับบริการที่ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ รวม 3,590 คน อันดับ 1 ได้แก่ โรคสมาธิสั้น ร้อยละ 44 รองลงมาคือ บกพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 30 และออทิสติก ร้อยละ 26</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>พื้นที่ต้นแบบจัดการบุหรี</p> <p>-เสนอขอความ ว่า เทศบาลตำบลปริก อ.เสเดา จ.สงขลา และ อบต. นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เป็นสองพื้นที่ตัวอย่างของ ความสำเร็จการรณรงค์การควบคุมยาสูบของ สสส. โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนประเด็น 'ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ' ผ่าน 5 ปฏิบัติการสำคัญ คือ 1. สร้างบุคคลต้นแบบ 2.เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี 3.สร้างคลินิกเลิกบุหรี 4..เพิ่มกติกาทาสังคม 5.บังคับใช้กฎหมาย ผ่าน "3 กลยุทธ์" ประกอบด้วย สร้าง เสริม และส่วนร่วม เป็นสองพื้นที่ที่น่าศึกษาและสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการบุหรีได้เป็นอย่างดี</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย	<p>ตรวจสอบสุขภาพชาวโรฮีนจา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวโรฮีนจาขึ้นฝั่งที่เกาะราวี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการอพยพหรือใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขตรวจสอบสุขภาพร่างกายของชาวโรฮีนจาตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันโรคติดต่อด้วย</p>
ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด	<p>โครงการอาหารกลางวัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวรัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ 30 มิ.ย. รัฐบาลยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่าทุกอย่างยังคงดำเนินการตามปกติ เพราะเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องมี ไม่เพียงเท่านั้นรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจจะปรับปรุงโครงการอาหารกลางวันและโครงการนมโรงเรียนให้ดีขึ้นด้วย</p>
เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ผลิตหุ่นยาช่วยชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการผลิตหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องวิธีการทำ CPR อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับลักษณะเด่นของหุ่นยางพารา คือ มีรูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายคลึงกับร่างกายมนุษย์ทุกประการ หน่วยงานทางการแพทย์ ศูนย์กู้ชีพ หรือสถานศึกษาด้านการพยาบาลที่มีการเรียนการสอนปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากมีความสนใจขอรับหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กยท. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ ทันหุ้น ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>งานเฮลท์แคร์ 2019</p> <p>-เสนอข่าว งาน Healthcare 2019 "เรียนรู้ สู้โรค 2019" ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดย บมจ.มติชน ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรีครอบคลุมทุกโรค ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปที่ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 ทำให้พื้นที่บริการมากขึ้น มีบริการรถรับส่ง ด้านกิจกรรมไฮไลต์ นอกจากการบริการด้านสุขภาพ และบริการทันตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว ยังมีกิจกรรมเฮลท์ทอล์กจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย กิจกรรม เวิร์กช็อป การออกบูธจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ</p> <p>รศ.ดร.นพ.ประตาศ สิงหวิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กล่าวว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จะเปิดพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนว่า แม่โรคเขตร้อนจะมีปัญหาน้อยลงกว่าเมื่อ 50 ปีก่อน แต่ตอนนี้มันเข้ามาในเมืองแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเมืองโตขึ้น ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด หากมีการระบาดของโรคจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีบริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น เลเซอร์บำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม ผังเข็ม บริการไฟเบอร์คลินิกสำหรับโรคเขตร้อน</p> <p>พญ.พัทธศรีณีย์ ธนะสุพรรณ ผอ.ศูนย์จักษุและต้อกระจก รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า รพ.บ้านแพ้วมีบริการตรวจสุขภาพตาฟรี ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตาและต้อเนื้อในวันที่ 28 มิถุนายน รวมทั้งกิจกรรมพิเศษคือการลอกต้อเนื้อ วางเนื้อเยื่อฟรีแก่ 66 คนแรกที่จำเป็นต้องผ่าตัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>ภญ.วิจิรา ตั้งความเพียร เกษัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ทาง รพ. จะให้ความรู้แบบลงลึกเพื่อไขข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชา ส่วนการจัดแสดงในปีนี้จะเป็นเรื่องสวนสมุนไพรในเขตร้อน มีการนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่าง ๆ มาจัดแสดงและให้ความรู้ตั้งแต่การปลูกและวิธีใช้ ทั้งด้านการดูแลสายตา ป้องกันยูง มีการสาธิตทำธูปหอมไล่ยูง บริการตรวจธาตุเจ้าเรือนฟรี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในราคาพิเศษ</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าว เตือนโรค มือ เท้า ปาก วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การรักษาสุขภาพอนามัย และดูแลตนเองไม่ให้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหากพบอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ หากมีเด็กในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก ควรให้หยุดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และหากเด็กมีอาการของโรคดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>คุมเข้มสถานประกอบการสปา</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติ คันธานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พังงา นำเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสปาภายในโรงแรมเทวาศรม เขาหลักบีชรีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จ.พังงา เพื่อดู ความถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมดูแลทะเบียนผู้ประกอบการการขึ้นทะเบียนพนักงานสปา เพื่อเตรียมออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ ทั้งนี้พบว่าธุรกิจสปาในพื้นที่จ.พังงา ขณะนี้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภายในโรงแรมรีสอร์ท หันมาประกอบการธุรกิจสปาควบคู่กับกิจการโรงแรมมากขึ้น โดยมีการขออนุญาตประกอบการสปา จำนวนกว่า 200 แห่ง ทั้ง 8 อำเภอของ จ.พังงา ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยว</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ก๊วคนละก๊ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งไก่อ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า มูลนิธิก๊วคนละก๊วนำโดย คุณ บอดีส์แลม และทีมคารากำหนดจัดกิจกรรมก๊วคนละก๊ว 8 รพ.ชุมชนภาคอีสาน วันที่ 15-16 มิ.ย. เพื่อวิ่งรับบริจาคหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับรพ. 8 แห่ง ในภาคอีสาน ได้แก่ รพ.ขอนแก่น แห่งที่ 2 รพ.พล จ.ขอนแก่น รพ.พลสระใคร และ รพ.สังคม จ.หนองคาย รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ส่วน จ.อุดรธานี มีโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ รพ.กุมภวาปี และรพ.หนองหาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิก๊วคนละก๊ว</p> <p>-เสนอข่าว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ พร้อมคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลบึงกาฬ นักเรียนชมรมทูปีนัมเบอร์วัน โรงเรียนบึงกาฬ และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมเดินเชิญชวน และรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิก๊วคนละก๊ว เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 8 โรงพยาบาลภาคเหนือ ซึ่งผู้บริจาคเงินรวม 246,248 บาท ในเขต อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า	<p>รพ.เกาะสมุย-สภาเทศบาลชนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล “สภาชนวิ่งคนละก้าว สองก้าว” เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.เกาะสมุย โดยมี นพ. คาร์พ เดชรัตน์วิไชย ผอ.รพ.เกาะสมุย นายณระบ ทวยเจริญ ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย และประชาชนเข้าร่วม ที่รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด	<p>อาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว ผกก.สภ.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งมีเด็กนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสิริเบญญาลัย จ.สมุทรปราการ กว่าร้อยคนมีอาการอาเจียนและปวดท้องอย่างรุนแรงที่ จังระดมรถกู้ชีพและรถอาสามูลนิธิเดินทางเข้าตรวจสอบ พบคณะครูและอาจารย์กำลังให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนช่วยกันลำเลียงส่งรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงรวมจำนวน 173 คน ด้านนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เผยว่า สาเหตุคาดว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ จากข้าวมันไก่หรือขนมโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แน่ชัดต่อไป</p>
มติชน คอลัมน์ ข่าวสั้น ต่างประเทศ ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>ไวรัสโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว -เสนอข่าว นางรุช อาเซง รัฐมนตรีสาธารณสุขกัมพูดา แถลงว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโบล่าที่เริ่มต้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อ 10 เดือนก่อนและระบาดอย่างหนักเรื่อยมา ลูกหลานมาถึงกัมพูดาแล้ว หลังจากตรวจสอบพบผู้ป่วยรายแรกที่เมือง คาสซี ทางตะวันตกของประเทศ เป็นเด็กชายวัย 5 ขวบที่เดินทางกับครอบครัวไปร่วมงานศพในคองโก และล้มป่วยเมื่อเดินทางกลับ ขณะนี้ได้รับการรักษาแยกเดี่ยวอยู่ในหน่วยกักกันโรคเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ล่าสุดมีรายงานว่าเด็กได้เสียชีวิตแล้ว ส่วนองค์การอนามัยโรค แถลงว่า ได้จัดส่งทีมเคลื่อนที่เร็วเดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปสืบสวนโรคเพื่อหาต้นตอและผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อทั้งหมดมาบำบัดต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมเกาหลีเหนือ ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุกร แต่ไม่มีอันตรายกับมนุษย์ แพร่ระบาดในจีน เวียดนาม มองโกเลีย และลูกหลานมายังเกาหลีเหนือ สร้างความกังวลให้นานาชาติ เนื่องจากเกาหลีเหนือกำลังประสบกับภัยแล้ง และวิกฤตขาดแคลนอาหารรุนแรงในปี</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch